

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ สพง. แจ้งระเบียบการกู้ยืมเงินสโมสรฯ
- ☞ รับสมัคร / เลือกตั้ง กรรมการและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
- ☞ มรพส. ตัดตั้งเนินชะลอความเร็ว นำร่องบริหารจัดการความเร็ว ๓๐ กม. / ชม.

สพพ. เชิญชวนสมาชิกฯ ทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
“ไม้พลัดใบ ๒๕๖๐” พ้าขาวม้า สร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ชาวพิบูล
 ๒๘ กันยายนนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ



▶▶ สโมสรบุคลากร มรพส. กำหนดจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ **“ไม้พลัดใบ”** วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนครบอายุราชการโดยในปี ๒๕๖๐ นี้ มีผู้เกษียณอายุสายวิชาการ - สายสนับสนุน รวม

ทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน ได้แก่ สายวิชาการ : ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์, ผศ.ช-านิชรุ้ ศศิวิมล, ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม, ดร.พรชัย ทองเจือ, ผศ.วิเศษ จุลพันธ์, ดร.ลำเนา เอี่ยมสะอาด และ สายสนับสนุน ได้แก่ นายนิกุล เจียประเสริฐ, นายธง ง่ายยศ, นายเหลือน นาคภู, นายบุ-สม รอดรักษา และนางสาวนพพัชภรณ์ สิงห์น้อย

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และสมาชิก สพพ. ทุกท่าน สวมใส่ชุดผ้าขาวม้าร่วมสมัย เข้าร่วมงานฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ในส่วนของ สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามส- มีกำหนดจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ **“กาชะลองผลัดใบ”** ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ มรพส. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การกู้ยืมเงินของสโมสรฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามส์-- ได้ออกระเบียบสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้กำหนดให้สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินจากสโมสรฯ ได้ นั้น ในการนี้เพื่อให้สมาชิกของสโมสรฯ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากสโมสรฯ ดังนี้

๑.) ประเภท คุณสมบัติ และเงื่อนไขการผ่อนชำระ

๑. กู้ฉุกเฉิน : สามารถกู้ได้ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท โดยยื่นคำร้องกู้ได้ วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน โดยมีเงื่อนไข การผ่อนชำระภายใน ๓ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย

๒. กู้สามัญ : ผู้กู้สามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ก. สามารถกู้ได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท โดยจะต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท และจะต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

ข. สามารถกู้ได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจะต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่ ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท และจะต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

ค. สามารถกู้ได้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยจะต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท และจะต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

ง. สามารถกู้ได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจะต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท และจะต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

จ. สามารถกู้ได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยจะต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท และจะต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน ทั้งนี้ เงื่อนไขการผ่อนชำระ จะต้องชำระภายใน ๑๕ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน และกรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย

๓. กู้หุ้น : ผู้กู้สามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนี้ ผู้กู้สามารถกู้ได้ไม่เกินวงเงินสะสมค่าหุ้นที่มีอยู่ (ไม่เกินร้อยละ ๘๐) ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่ ๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป และต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน มีเงินเดือนเหลือให้หักชำระหนี้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการผ่อนชำระ ต้องผ่อนชำระภายใน ๓๐ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน (อัตราคงที่) กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย

๒.) การพิจารณาให้กู้ยืม

๒.๑ การพิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกนั้น จะพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ตามคำสั่งสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉะนั้น จึงมิใช่เป็นอำนาจของนายกสโมสร หรือกรรมการสโมสรฯ รายหนึ่งรายใด จะสามารถพิจารณาอนุมัติได้เอง (ทั้งนี้ ยกเว้นการพิจารณาเงินกู้ยืม ประเภทฉุกเฉินให้เหรียญพิจารณาจ่ายเงินได้ไม่เกินวงเงินตามระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาขอยืม)

๒.๒ ระยะเวลาการยื่นสัญญากู้ยืมเงิน การสรุปบัญชีเงินกู้ นำส่งกองคลัง เพื่อทำการหักชำระหนี้จากบัญชีเงินเดือนของผู้กู้มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. กู้ฉุกเฉิน : ผู้ที่ยื่นสัญญาเงินกู้ภายในวันที่ ๑ - ๑๕ ของเดือน เหรียญสรุปบัญชีส่งกองคลังก่อนวันที่ ๒๐ ของเดือน เพื่อหักชำระหนี้ภายในเดือนนั้น ผู้ที่ยื่นสัญญาเงินกู้ภายในวันที่ ๑๖ - ๓๐ ของเดือน เหรียญสรุปบัญชีส่งกองคลังก่อนวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป เพื่อหักชำระหนี้เดือนถัดไป

หมายเหตุ: ขอให้สมาชิกพิจารณาการยื่นกู้เงินประเภทฉุกเฉินที่มากกว่า ๑ ครั้ง ภายใน ๑ เดือน เนื่องจากจะเป็นผลกระทบต่อ การหักชำระหนี้ทบ และการปฏิบัติงานของกรรมการในการสรุปยอดส่งหักบัญชี

๒. กู้สามี่-/หุ้ ยื่นสัญญาเงินกู้ภายในวันที่ ๑๕ หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือน เหรัญญิก จะรวบรวมสัญญา พรอมสรุปรายละเอียดสถานะเงินกู้ของผู้ยื่นกู้ส่งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เพื่ออนุมัติตามระเบียบ และเหรัญญิก จะโอนเงินเข้าบัญชีภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้น

๒.๓ ในส่วนของการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ยืมนั้น ต้องยึดถือหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ ระเบียบฯ กำหนดไว้ ฉะนั้นหากสมาชิกรายได้ยื่นกู้ยืมเงินโดยที่ไม่ผ่านเงื่อนไข หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด เช่นยื่นกู้เกินวงเงินหรือเงินเดือนเหลือไม่พอหักชำระหนี้รายเดือน เป็นต้น ทางคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ยืม จะไม่สามารถอนุมัติให้กู้ยืมเงินได้

๒.๔ กรณีการหักชำระหนี้ดอกเบี้ยจะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบฯ และเป็นการ เพิ่มภาระงาน แก่คณะกรรมการที่ต้องทำการรักษาสัญญา

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น **คณะกรรมการสโมสรฯ มีหน้าที่ต้องรักษาไว้ซึ่งระเบียบฯ** จึงขอแจ้งชักจูง ความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบต่อไป ดูรายละเอียดได้จากระเบียบสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญามหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

รับสมัครและเลือกตั้ง กรรมการและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

▶▶ ด้วยกรรมการและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี ๒๕๕๙ ใกล้หมดวาระ การดำรงตำแหน่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการเลือกตั้งเพื่อสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จำนวน ๑ คน และผู้แทนสมาชิก จำนวน ๒๓ คน **เปิดรับสมัครถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานวินัยและนิติการชั้น ๒ อาคารที่ปวิช- มรพส. ส่วนทะเลแก้ว** โดยกำหนด ลงคะแนนเลือกตั้งฯ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่หน่วยลงคะแนน ๑.) ส่วนทะเลแก้ว บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ และ ๒.) ส่วนวังจันทร์ ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯ จะได้รับเงินตอบแทนในการออกเสียงฯ จำนวนคนละ ๗๐๐ บาท)



ประกาศ !!! ถึงนักศึกษาทุกชั้นปี (1-4)

ที่ยังไม่ได้เลือกชมรมหรือที่ประสงค์จะเลือกชมรม ก่อนกำหนด

นักศึกษาสามารถไปเลือกชมรม

ได้ตั้งแต่วันที่ - 7 กันยายน 2560 เท่านั้น!!!

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ชั้น 2 หอประชุมศรีวชิรโชติ

▶▶ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ ที่ยังไม่ได้เลือกชมรม หรือ นักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกชมรมก่อนกำหนด สามารถเลือก ชมรมได้ตั้งแต่วันที่ - ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยเตรียมค่าสมาชิกชมรม ๗ ละ ๕๐ บาท, บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนมาด้วย ทั้งนี้ จะได้รับ บัตรสมาชิกชมรม (บัตรสีส้มพร้อมลายเซ็นต้นประธานสถานศึกษา, ประธานชมรม และประทับตราชมรม) รวมถึง คิวอาร์โค้ด (หากได้รับแล้วสามารถสแกนได้ทันที กรณีที่ลืมสแกนภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าตกกิจกรรม)

มรพส. ดำเนินการติดตั้งเนินชะลอความเร็ว ทางเดินข้าม และทางเดินเท้า บริเวณถนนด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ - อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ นำร่องบริหารจัดการความเร็วยานพาหนะ ให้อยู่ระดับปลอดภัย (๓๐ กม./ชม.)



▶▶ ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ได้จัดโครงการพิบูลฯ เดิน - ปั่น ปั่นสุข เมื่อช่วงที่ผ่านมา ได้มีการติดตั้ง เนินชะลอความเร็ว ทางเดินข้าม และ ทางเดินเท้า บริเวณถนนเส้นด้านหน้า ระหว่างหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และอาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก บริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งการดำเนินการจัด กิจกรรมที่หลากหลายของนักศึกษาและ บุคลากร มีการสัญจร เข้า - ออก และไปมา ระหว่างส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยในการเดินทางตามมา โดยปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอันตราย ในการเดินทาง ภายในมหาวิทยาลัย คือการใช้ความเร็วที่เกิน ๓๐ กม./ชม. ซึ่งเป็นมาตรฐานการใช้ความเร็วที่ปลอดภัยสำหรับถนน ที่มีรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถจักรยาน, และคนเดินเท้า (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๕๗) และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ OECD/ECMT (๒๐๐๖) ที่ระบุว่า ถ้าคนเดินเท้าถูกชนที่ความเร็ว ๓๐ กม./ชม. ส่วนมาก ๙ ใน ๑๐ คน จะรอดชีวิต ดังนั้นส่วนหนึ่งของโครงการพิบูลฯ เดิน - ปั่น ปั่นสุข จึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ชะลอความเร็ว (Speed Calming Devices Installation) เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความเร็วที่เกินมาตรฐานความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเนินชะลอความเร็วแบบโค้งพาราโบลา (Parabolic Speed Hump) พร้อมทางเดินข้ามถนนหรือทางม้าลาย (Zebra Crossing) บนเนินชะลอความเร็ว และทางเดินเท้าข้างถนน (Sidewalk) บริเวณหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดการใช้ความเร็วของยานพาหนะให้น้อยที่สุด รวมถึง เพื่อเพิ่มความสะดวกรบายและความปลอดภัยของคนเดินเท้าและคนเดินข้ามถนน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการใช้ความเร็ว ของยานพาหนะค่อนข้างสูง (ประมาณ ๔๘ กม./ชม.) เมื่อเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นช่วงที่มีความกว้างถนนมาก ประกอบกับเป็นบริเวณที่มีการเดินทางข้ามถนนของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การติดตั้งเนิน ชะลอความเร็ว ดังกล่าว เป็นการนำร่องเพื่อบริหารจัดการความเร็วของยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย (๓๐ กม./ชม.)

สำหรับเนินชะลอความเร็ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยจะมีการปรับ slope ทางขึ้นให้ชันน้อยลง พร้อมทั้ง ทาสีตีเส้นให้ชัดเจน และติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบ รวมถึงแถบชะลอความเร็ว เพื่อเตือนก่อนถึงเนิน เพื่อการสัญจร ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๑ - ๒ สัปดาห์ โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชือประดิษฐ์กุล

บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา วัลลิยะเมธี, อนาวิน เรือนวงศ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

166 หมู่ ๘ ต.พลาชัย อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๖-๑๐๘

<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyanda@hotmail.com, nida1509@hotmail.com